



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนุชชยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี **นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธาน คณะอนุกรรมการ** เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้



๑. พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสท.ทบ.) และผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) มาให้ข้อมูลความคืบหน้า ในการดำเนินกิจกรรมการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน สรุปได้ ดังนี้



สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสท.ทบ.) ซึ่งได้มอบหมายผู้แทนจากกรมการสื่อสารทหารเข้าร่วมประชุม โดยพบว่าได้ดำเนินกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อผ่านทางสถานีวิทยุในสังกัดของกองทัพบกจำนวน ๑๒๗ สถานี และทางเว็บไซต์ของกองทัพบก รวมทั้งในการใช้คนดั่งเพื่อเชิญชวนให้ประชาชน มาบริโภคสื่อที่สถานีวิทยุฯ ได้ให้ผู้ช่วยโฆษกของกองทัพบก (พันเอก วันชนะ สวัสดิ์) ซึ่งเป็น คนดั่งของกองทัพบก เป็นผู้เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ทุกประการ



สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และไทยทีวีวิโกลบอล เน็ตเวิร์ก เช่น การทำสคู๊ป ทำสปอตตรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม และสื่อออนไลน์ (YouTube) เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้ ตื่นตัว และป้องกันการ หลอกลวงจากการนำเสนอของสื่อ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวชื่นชมผลงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ดำเนินการจากทุนประเดิม ไม่มีงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะเป้าหมายข่าวให้เป็นการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้อง แม่นยำ และพิสูจน์ได้ (accuracy) อีกทั้งยังรักษาจริตในการนำเสนอข่าวอย่างเป็นทางการ

จากนั้นที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินการต่อการรู้เท่าทันสื่อของกรมการสื่อสารทหาร เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชวงศ์ ทั้งในประเทศและสื่อที่เผยแพร่ได้ทั่วโลก และการสร้างภาพจำให้ทหารกองหนุน



๒. พิจารณาพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว ในมาตรา ๔ (๓) ซึ่งเป็นบทยกเว้นการบังคับใช้แก่กิจการสื่อสารมวลชน โดยเห็นว่าควรให้มีการศึกษาและติดตามความหมายของคำว่า “สื่อมวลชน” ซึ่งหมายถึง “บุคคล” และ “องค์กร” จากวรรณกรรมและกฎหมายอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาศึกษาการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

